

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO

của đồng chí Lê Hồng Quang,

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Tại buổi gặp mặt cán bộ được điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử
các chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

(Ngày 12/3/2024)

Thưa các đồng chí!

Bí thư Tỉnh ủy phần khởi dự họp mặt các đồng chí vừa được điều động trong năm 2023 và đầu năm 2024. Thay mặt lãnh đạo Tỉnh, đồng thời, với tình cảm cá nhân, Tôi gửi đến tất cả các đồng chí có mặt những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp.

Qua nghe Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phát biểu của các đồng chí cán bộ được điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, Tôi an tâm và tin tưởng đối với đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, những người hằng ngày, hằng giờ mang sức lực, trí lực, tâm lực của mình vào công việc. Tham mưu trực tiếp hoặc gián tiếp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy những chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển An Giang. Đồng thời, tiếp thu, phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở các ngành, đơn vị, địa phương mình nhanh chóng, thiết thực, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đều nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của cán bộ, công tác cán bộ. Xem “*cán bộ là gốc của mọi công việc*”, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt”.

Được Bí thư Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng quyết định điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức vụ lãnh đạo không chỉ là vinh dự cho bản thân, gia đình, bạn bè, người thân, cơ quan, đơn vị, địa phương nơi các đồng chí công tác mà còn gắn liền với trọng trách trước Đảng bộ, trước Nhân dân. Đó là trách nhiệm hành động, trách nhiệm dân thân vì lợi ích lớn lao đối với quốc gia, dân tộc, với quê hương.

Là cán bộ, đảng viên, Bí thư Tỉnh ủy tin các đồng chí đều thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tâm khảm ngọn lửa: *“nhiệt tình cách mạng”*, phải ý thức: Dù ở cương vị nào cũng là công bộc, là người đầy tớ của dân, phải tận trung với nước, tận hiếu với dân, hết lòng, hết sức phục vụ dân, luôn cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Niềm tin của Tôi đối với các đồng chí xuất phát từ thực tiễn từ khi tôi về An Giang nhận nhiệm vụ người đứng đầu Đảng bộ đến nay. Thay mặt Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, chúc mừng, biểu dương tinh thần phụng sự của các đồng chí thời gian qua!

Thưa các đồng chí!

Công tác xây dựng Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, công tác cán bộ, có nhiều nội dung, nhiều khâu từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và chính sách cán bộ. Các nội dung, các khâu ấy xét cho cùng đều hướng đến lựa chọn, bố trí cán bộ cho đúng với yêu cầu nhiệm vụ, chọn người có phẩm chất, năng lực, uy tín cho công việc. Với phương châm vì công việc, vì sự ổn định và phát triển mà chọn người, cốt là để cán bộ phát huy chức năng là *“dây chuyền của bộ máy”* để kết nối sức mạnh, trí tuệ của tập thể làm sao nhanh chóng đạt được mục tiêu đề ra.

Thời gian gần đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã điều động, bổ nhiệm 193 cán bộ thuộc diện quản lý hoặc hiệp y với ngành dọc (*trong đó điều động 91 đồng chí, bổ nhiệm tại chỗ 102 đồng chí*). Việc bố trí cán bộ thuộc diện quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kiện toàn những nơi khuyết, bổ sung, tăng cường những nơi có khó khăn về cán bộ; đồng thời tạo điều kiện để rèn luyện, đào tạo, thử thách đối với cán bộ có triển vọng được quy hoạch, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa bố trí cán bộ từ nguồn tại chỗ với nguồn từ nơi khác. Nhất là bố trí, sắp xếp kiện toàn cán bộ nơi phát sinh vi phạm bị xử lý. Đặc biệt để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, từ năm 2023 đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định điều động, bổ nhiệm 90 cán bộ thuộc diện quản lý.

Như Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá: Hầu hết cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có phẩm chất, năng lực và uy tín tốt, có nhiệt tình cách mạng, luôn nỗ lực, sáng tạo, cùng với tập thể vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận có tình trạng một bộ phận cán bộ còn né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ, nhất là các lĩnh vực *“nhạy cảm”*, đây là thực tế rất đáng lo ngại. Như đã nói, cán bộ là gốc của mọi công việc, là dây chuyền cho cả bộ máy hoạt động, nên khi gốc nằm yên,

dây chuyền không vận hành thì công việc sẽ ách tắc mà yêu cầu của xã hội luôn vận động không ngừng.

Mặc dù rất chia sẻ với các đồng chí về sự khó khăn, rủi ro có thể có trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Tuy nhiên, các đồng chí cần phải nhận thức rằng làm lãnh đạo, quản lý là thực hiện trọng trách được tổ chức giao, không phải *“thích thì làm, không thích thì không làm”*. Tại buổi gặp mặt này một lần nữa Tôi khẳng định, thực hiện nhiệm vụ phải vì lợi ích chung, không phải vì thích hay không thích. Gần đây, Đảng, mà cụ thể là Bộ Chính trị đã có Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/NĐ-CP, ngày 29/9/2023 “khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”. Trong thi hành kỷ luật Đảng, Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị cũng có nội dung khuyến khích, bảo vệ đảng viên đổi mới, sáng tạo. Đảng viên thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo nhưng xảy ra thiệt hại và nguyên nhân để xảy ra thiệt hại là do khách quan, thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì miễn kỷ luật đảng.

Thưa các đồng chí!

Tôi cho rằng, tất cả các cán bộ bổ nhiệm thời gian qua được đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị; phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực chuyên môn; kinh qua thực tiễn; có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành; có quy hoạch tương đương và cao hơn; được tín nhiệm; thực hiện quy trình đúng nguyên tắc của Đảng.

Do vậy, kỳ vọng của Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Tỉnh là các đồng chí tiếp tục phát huy sở trường, khắc phục sở đoản:

- *Một là*, đoàn kết nội bộ trên tinh thần xây dựng;
- *Hai là*, phải đúng vai, thuộc bài;
- *Ba là*, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất của người đảng viên; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; kiên quyết chống quan liêu, hình thức, qua loa, đại khái;
- *Bốn là*, kiên quyết chống cục bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa; bè phái; tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm;
- *Năm là*, chống “cua cậy càng - cá cậy vây” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra.

Muốn thực hiện tốt những điều này, các đồng chí phải không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng; thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng, pháp luật Nhà nước; xử lý công việc khoa học, linh hoạt,

phù hợp tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; nói đi đôi với làm, dám nghĩ đúng, dám làm đúng và dám chịu trách nhiệm trước Đảng.

Thực hiện tốt những điều cần làm; tránh tất cả những điều cần tránh như trên. Có như thế, Tôi khẳng định: Các đồng chí sẽ là những cán bộ lãnh đạo được Đảng tín nhiệm, nhân dân tin tưởng.

Từ đó, Tôi đề nghị các đồng chí từ sau buổi gặp mặt hôm nay phải khẩn trương thực hiện các công việc sau:

Thứ nhất, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chủ trì phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Tư pháp... tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 4/2024 có văn bản quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ chủ trương, cách thức, biện pháp thực hiện khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung theo Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021, Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị, Nghị định số 73/NĐ-CP, ngày 29/9/2023 của Chính phủ, tạo hành lang an toàn để cán bộ yên tâm triển khai những việc mới, việc khó, nhạy cảm, rủi ro vì lợi ích chung. Tôi nhấn mạnh một lần nữa “*là vì lợi ích chung*”.

Thứ hai, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện công tác kiện toàn, sắp xếp cán bộ; rà soát bổ sung quy hoạch; thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc, xây dựng, triển khai chương trình công tác năm 2024. Cấp ủy, tổ chức đảng nhanh chóng triển khai các công việc cần thiết để thực hiện việc kiểm tra theo đúng Kế hoạch đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.

Thứ ba, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục bám sát chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện hiệu quả hơn công tác cán bộ. Trong đó, quan tâm rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí sắp xếp cán bộ tiếp cận chức danh quy hoạch, chuẩn bị nhân sự đại hội đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kịp thời thay thế cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Thứ tư, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh sớm tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương đầu tư xây mới Nhà công vụ tỉnh; chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện xây dựng mới Phòng Khám sức khỏe cán bộ tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Thứ năm, Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp tất cả những kiến nghị, đề xuất mà các đồng chí tham dự đã phát biểu, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu, phúc đáp, giải quyết trong tháng 3/2024 này.

Thưa các đồng chí,

Trên đây là những việc cần thực hiện ngay, nhằm phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nói riêng và toàn Đảng bộ An Giang nói chung. Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Tỉnh yêu cầu các đồng chí quán triệt, thực hiện nghiêm túc.

Một lần nữa, thay mặt Tỉnh ủy, đồng thời với tình cảm cá nhân, chúc tất cả các đồng chí cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.
